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Komið sæl.

Ein af ástæðum þess að verið er að setja tolla er vegna þess að túristar eru það margir að vegir þurfi 
meira viðhald. Nú þegar getum við Íslendingar ekki lengur skoðað náttúruperlur landsins nema borga 
fyrir það, og það vegna sömu ástæðu, túrsitar eru orðnir það margir.

Ég hef lengi mælt með því að Íslendingar fái að njóta þess að túristar eru hér en ekki gjalda fyrir það. 
Ein afskaplega einföld leið er að Íslendingar verði fríaðir af auka vegtollum og fái einnig að skoða 
náttúruperlur landsins frítt. Láta túristana borga. Við erum jú að greiða skatta sem renna í viðhald 
vega, það ætti að duga fyrir Íslendinga eða íslenska ríkisborgara.

Bjóðið Íslendingum upp á að fá frían vegtollalykil í bíla sína eða sýna íslensk skilríki til að fá frítt.

Hvað ætið þið að gera ef túrsitar tífaldast? Ætlið þið þá að setja t.d. kolefnisgjald á Íslendinga vegna 
þess að túristarnir menga svo mikið? Mynduð þið setja auka skatta og tolla á matvörur því túristarnir 
borða svo mikið? Þetta eru tvö dæmi sem klárlega á ekki að gerast þrátt fyrir aukin túrisma. Sama á 
við um vegtolla og gjöld til að skoða náttúruna.
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